

เผยถกบอร์ดกสทช.ขึ้นมีน

พล.อ.สิทธิชัย มากบุญชวร โฆษกประจำตัวประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมแบบเปิดถ่ายทอดเสียงตามสาย เริ่มประชุม 09.30 น. และปิดประชุมเวลา 14.35 น. ซึ่งบอร์ดทั้ง 7 คนเข้าประชุมครบ และมีการพิจารณาวาระเร่งด่วน จำนวน



สิทธิชัย มากบุญชวร

28 วาระ ส่วนวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งเลขานุการ กสทช. คนใหม่ และการรวมกิจการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอ็ดดับบลิวเอเอ็น) บริษัทลูกของเอไอเอส และบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3 บีบี รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร มีการบรรจุในวาระ แต่ที่ประชุมไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณา

สำหรับเรื่องงบประมาณ กสทช. ปี 67 ที่มีปัญหาเรื่องกระบวนการอนุมัตินั้น ที่ประชุมบอร์ดได้ข้อสรุปให้มีการตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนบอร์ด กสทช. ทั้ง 7 คน พิจารณาก่อนจากนั้นจึงนำเสนอบอร์ด กสทช. แล้วจึงค่อยนำเสนอให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดคีโอ) พิจารณาต่อไป

“การประชุมครั้งนี้ราบรื่น ที่ประชุมได้มีการออกความคิดเห็นหลากหลาย วาระเร่งด่วนอนุมัติครบหมด การ

ประชุมเป็นไปด้วยดี เพราะมาจากทุกคนต้องการทำงาน และตั้งใจทำงาน บอร์ดขอให้เห็นคประชุมทุกวันพุธ ซึ่งการประชุมครั้งหน้าจะตรงกับวันพุธที่ 25 ต.ค.”

ด้าน พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หรัยเจริญ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า บอร์ด กสทช. ยินดีประชุมแบบเปิดเผย เพียงแต่ต้องหาข้อสรุป หลักเกณฑ์ในการประชุมแบบเปิดเผยร่วมกันและมีการบรรจุวาระล่วงหน้าว่าอะไรที่เปิดเผยอะไรที่ต้องประชุมลับ ส่วน

ประเด็นเรื่องการอนุมัติงบประมาณจากนั้นจะเริ่มตั้งอนุกรรมการจากตัวแทนของบอร์ด กสทช. แต่ละท่าน และส่งให้บอร์ด กสทช. พิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน เชื่อว่าสามารถเสนอบอร์ดคีโอได้ทันอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องดีล เอไอเอส กับ 3 บีบี ต้องการให้กระบวนการพิจารณาเหมือนดีลททฯ-ดีแทค

ส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ แม้จะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมก็ตาม เป็นเรื่องดุลพินิจของประธาน กสทช. ที่จะหยิบยกประเด็นไหนให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนและหลัง แต่เชื่อว่าในการประชุมครั้งหน้าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้

รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมบอร์ดครั้งที่ผ่านมามีความเห็นด้วยกับการประชุมแบบเปิดเผย เกรงว่าข้อมูลจะรั่วไหลและลุ่มเสี่ยงจะถูกฟ้อง.



มิติใหม่: พลเอกสิทธิชัย มากบุญชร โฆษกประจำประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยการประชุมบอร์ดวันที่ 12 ต.ค. 66 ว่า ได้พิจารณาวาระเร่งด่วนสำเร็จลุล่วงทั้งหมด ทำให้ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องที่ยังรอได้ โดยการประชุมที่เริ่มขึ้น 09.30 น. เป็นการถกกันเรื่องการกระจายเสียงการประชุมบอร์ดเผยแพร่ผ่านลำโพงไปทั่วอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นคำร้องของประธาน กสทช. เพื่อความโปร่งใสแต่บอร์ดบางส่วนเห็นแย้ง เกรงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีอิสระในการแสดงความเห็น หลังถกกันกว่าชั่วโมงเศษ ให้บอร์ดแต่ละคนไปกำหนดขอบเขตการประชุมแบบถ่ายทอดเสียงอย่างรอบคอบเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมบอร์ดแบบถ่ายทอดเสียงออกลำโพง ถือเป็นมิติใหม่ที่สร้างความประหลาดใจให้พนักงานแม่บ้าน รปภ. และผู้มาติดต่องานที่ กสทช. มาก จากการสอบถามหลายคนรู้สึกงง ไม่สนใจฟังและหนีวอกหุ.

ระบบเตือนภัยเสร็จใน 1 ปี

วันที่ 12 ต.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่องระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ของนายฉัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถามนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า ที่ผ่านมามีภัยที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นหลายระดับ ภัยสึนามิ ทรุดคิง โคราช หรือล่าสุดคือกราดยิงที่พาราควอน รวมถึงฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รัฐบาลควรมีระบบศูนย์กลางแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่างเหมาะสม หากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็ควรแจ้งเตือนในพื้นที่นั้นๆ แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อไม่ให้ประชาชนพื้นที่อื่นตื่นตระหนก

ต่างประเทศเวลาเกิดภัยพิบัติจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโทรศัพท์ เป็นสัญญาณเสียงดังทันทีแม้จะปิดเสียง หรือผ่านโทรทัศน์ จึงอยากถามรัฐบาลว่าสิ่งที่กำลังจะทำเหมือนหรือแตกต่างจากรัฐบาลชุดเดิมอย่างไร และอยากเห็นการแจ้งเตือนในระบบการสื่อสารแบบโทรศัพท์ด้วย ขอความชัดเจนกรอบระยะเวลาว่าระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ประเทศควรมี จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ หากไม่เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ขอได้แผนที่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่ปี และแหล่งที่มาของงบจะมาจากแหล่งใด เท่าไร

ด้านนายประเสริฐชี้แจงว่า รัฐบาลชุดที่ผ่านมามีการพูดถึงระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บรอดแคสต์ แต่เข้าใจว่าในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ยังไม่ได้ดำเนินการ หลังตนเข้ารับงานต่อจะดำเนินการนโยบายนี้เพื่อสร้างระบบเตือนภัยที่มั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยได้พูดคุยกับ กสทช. เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี สำหรับการทำให้ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บรอดแคสต์ และจะทำให้รองรับทุกระบบการสื่อสาร แต่ต้องขอเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นยืนหากระบบสมบูรณ์จะรองรับทุกช่องทาง และคนจะทุ่มเททำงานเพื่อให้สามารถดำเนินการระบบแจ้งเตือนทุกช่องทางให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ส่วนงบประมาณที่จะใช้เบื้องต้นหารือกับ กสทช.แล้วว่าจะใช้กองทุน กสทช.ดำเนินการ งบประมาณจะไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: ศุกร์ 13 ตุลาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12007

Col.Inch: 30.29

Ad Value: 33,319

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 99,957

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

mail : ks1letter@gmail.com
บ.ก. ข่าวสด

ตอบจดหมาย

เรื่องระบบเตือนภัยผ่านมือถือ

เรียน บ.ก.ข่าวสด

เกิดเหตุการณ์อะไรสะท้อนขวัญที่ ก็เอ่ยถึงระบบเตือนภัย "Cell Broadcast" กันทุกครั้ง หลายประเทศก็ทำแล้ว ไม่เฉพาะแต่เหตุอาชญากรรม ภัยธรรมชาติก็แจ้งเตือนกันได้ แม้แต่การจราจรแออัดให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรก็แจ้งผ่านระบบมือถือได้ ผู้ขับที่ไม่ต้องไปเสียเวลา จะได้ไปเส้นทางลัด หรือหลีกเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุต่างๆ เสียค่าที่บ้านเราซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนรับเป็นเจ้าภาพ ทุกวันนี้ทุกคนทุกวัยล้วนแต่มีมือถือใช้ น่าจะขอความร่วมมือค่ายมือถือให้ยินยอมส่งข้อความเตือนภัยได้

พิภัก

หลังเกิดเหตุ.ช.14 ไลยชิงในห้างสรรพสินค้า รัฐบาลตื่นตัวเรื่องนี้แล้ว โดยนายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากำลังเร่งประสานกับกสทช. เพื่อทำระบบเตือนภัย Cell Broadcast ให้เสร็จภายใน 1 ปี หรืออาจจะใน 6 เดือน

วอนควบคุมซื้อขายผักผลไม้เสรี

เรียน บ.ก.ข่าวสด

สิ่งที่น่ากังวลสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพืชผักและผลไม้ไทยในเวลานี้ ก็คือการที่ผู้ค้าจากประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้ามาซื้อพืชผักและผลไม้ตามแหล่งผลิตและตลาดค้าส่ง โดยจะพากันงานข้ามชาติของตัวเองขึ้นมาด้วย แล้วว่าจ้างเพียงรถบรรทุกในพื้นที่ลงไปส่งสินค้าปลายทาง นอกจากนี้ยังมีการติดต่อซื้อขายพืชผักและผลไม้จากประเทศจีนของผู้ประกอบการชาวจีนกับมาเลเซียโดยใช้ไทยเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงอยากฝากถึงรัฐบาลให้มีความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เร่งวางมาตรการควบคุมการซื้อขายสินค้าเสรีของผู้ประกอบการต่างชาติ ที่ส่งผลทำให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยเสียประโยชน์ หากทำไม่สำเร็จ ไทยจะขาดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการเลิกกิจการ และสุดท้ายกระทบไปถึงแรงงานไทยที่จะถูกปล่อยแพ ไม่มีงานทำอีกเป็นจำนวนมาก

สิงห์รถบรรทุก

ตอบ สิงห์รถบรรทุก

ข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการขนส่งพืชผักและผลไม้ไทยกรณีผู้ค้าชาวมาเลเซียและจีนซื้อขายพืชผักและผลไม้อย่างเสรีมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการของไทย คงต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ ช่วยตรวจสอบและหาทางแก้ไขด้วย

กทม.หารือกสทช.กำหนด15ม.ค.67

● ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย-เหตุฉุกเฉิน ●



กทม. เข้าหารือ กสทช. กำหนดวันทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยและเหตุฉุกเฉินในกทม. 15 ม.ค. 2567

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท เพื่อขอรับฟังแนวนโยบายและหารือการพัฒนา ระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติ สำหรับแผนพัฒนาระบบ cell broadcast หรือระบบการส่งข้อความแบบกระจายจากเสาโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์มือถือพร้อมกันทั้งหมด โดยใช้เดือนแบบเจาะจงของ กสทช. ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 12 เดือน แต่หากจุดเริ่มต้นในการเริ่มให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) บริหารจัดการ ภายใน 2 เดือนควรมีการบริการด้านเทคนิคที่เป็นพื้นฐานให้กับรัฐบาล ในส่วน Command Center ต้องรอรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อไป แต่ระหว่างดำเนินการพัฒนานี้ จะมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนในพื้นที่ กทม. ร่วมด้วย โดยกำหนดวันทดสอบระบบในวันที่ 15 ม.ค. 2567 และ

หลังจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการประชุม และติดตามการดำเนินงานอยู่เป็นระยะต่อไป

“ภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ประเทศตุรกี กทม. ได้ปรับปรุงแผนการแจ้งเตือนหลายด้านทั้งการติดต่อ Line Thailand โดยกทม.เป็นผู้ส่งข้อมูลให้ และแจ้งเตือนผ่าน LINE ALERT เช่น ข้อมูลฝุ่น PM2.5 และวางแผนจะนำข้อมูลอุทกภัย ระดับน้ำ ปริมาณฝน รวมถึงดึงข้อมูล การพยากรณ์อากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน เข้าสู่ Line OA ของ กทม. ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการดำเนินการด้วยระบบและข้อมูลที่มี แต่เนื่องจากเหตุการณ์ยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ข้อมูลต้นทางจะเป็นข้อมูลด้านความมั่นคง ข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นเหตุฉุกเฉิน ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของ กทม. และด้วยทาง กสทช. อยู่ระหว่างการทำเรื่องระบบ cell broadcast จึงเข้าหารือเพื่อหารือและขอรับทราบแนวทางที่ กทม. จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านการให้ข้อมูลหรืออื่นๆ รวมถึงเตรียมการเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว